

# การศึกษาหลักสูตร Malaysian Armed Forces Defence College

## วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขั้นสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นนายทหารและข้าราชการอาวุโสของมาเลเซีย สำหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ตลอดจนสามารถกำหนดและดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศจนสามารถบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติของมาเลเซียในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ผู้เข้ารับการศึกษา

ประกอบด้วยข้าราชการชั้นยศพันโทและพันเอกหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมจำนวน ๓๒ นาย จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน ๒ นาย จากสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน ๑ นาย และนายทหารชั้นยศพันเอกหรือเทียบเท่าจากประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน ๕ นาย โดยจะต้องผ่านการศึกษามาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หรือมีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือการป้องกันประเทศไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย

## การจัดการศึกษา วิธีดำเนินการศึกษา และการวัดผล

๑. การจัดการศึกษา ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียเป็นระยะเวลา ๑ ปี ใช้สถานที่ศึกษาทั้งที่ วปอ.มช. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา มีวิชาให้ศึกษาทั้งหมด ๙ รายวิชา รายวิชาละ ๓ หน่วยกิต และการจัดทำวิทยานิพนธ์อีก ๙ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๓๖ หน่วยกิต

๒. วิธีการดำเนินการศึกษา ประกอบด้วยการฟังบรรยายจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย และอาจารย์ของ วปอ.มช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เอกอัครราชทูตต่างประเทศในมาเลเซีย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังดำเนินการศึกษาด้วยการอภิปราย การแบ่งกลุ่มสัมมนา การค้นคว้าและแถลงผลงานของนักศึกษาทั้งในลักษณะของงานกลุ่มและงานส่วนตัว การเขียนบทความวิชาการ การดูงาน และการจัดทำวิทยานิพนธ์

๓. การวัดผล วัดจากการสอบร้อยละ ๔๐ การเขียนบทความวิชาการร้อยละ ๓๐ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนร้อยละ ๓๐ (ซึ่งการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนประกอบด้วย การค้นคว้าและแถลงผลงานร้อยละ ๑๐ การอภิปรายในกลุ่มสัมมนาร้อยละ ๑๐ การประเมินจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนร้อยละ ๓ รวมทั้งการรายงานการทัศนศึกษาและดูงานร้อยละ ๗) เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้สมัครศึกษาที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ ๓.๔๐ ขึ้นไปจะถือว่าผลการศึกษาอยู่ในระดับเกียรตินิยม ทั้งนี้ผู้ที่มีผลการศึกษาที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไปจะได้รับทั้งประกาศนียบัตรจาก วปอ.มช. และปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการป้องกันประเทศ) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ส่วนผู้ที่มีผลการศึกษาที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๐๐ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก วปอ.มช. แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

### ความช่วยเหลือจากกองทัพมาเลเซีย

นักศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการช่วยเหลือในระหว่างการศึกษาในรูปของ ที่พักอาศัยซึ่งมีความสะดวกสบาย (อาคารชุด) และการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษา และยังได้รับค่าใช้จ่ายประจำตัววันละ ๒๗ ริงกิต โดยหักเป็นค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันในวันที่มีการศึกษา วันละ ๑๐ ริงกิต

### โครงสร้างและสาระของหลักสูตร

๑. ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน) ศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วย ๕ รายวิชาคือ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการป้องกันประเทศ วิชาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายุทธศาสตร์และความมั่นคง วิชามาเลเซียในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาการจัดการความขัดแย้งและการระงับความขัดแย้ง วิชานโยบายป้องกันประเทศเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจนการเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเริ่มจัดทำวิทยานิพนธ์

๒. ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน) ศึกษาเกี่ยวกับการทหาร โดยประกอบด้วย ๔ รายวิชาคือ วิชาองค์กรทางด้านการป้องกันประเทศและการบริหารงานป้องกันประเทศ วิชาการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการป้องกันประเทศ วิชาการวางแผนการยุทธ์ร่วม ตลอดจนวิชาการนี้ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ

๓. ภาคการศึกษาที่ ๓ (ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน) เป็นการศึกษาค้นคว้าตามลำพัง การจัดทำวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

### การทัศนศึกษาและดูงาน

๑. การดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย การดูงาน สถาบันการศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กองบัญชาการกองพลบินที่ ๑ และกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒. การดูงานต่างจังหวัด ประกอบด้วย การดูงาน การพัฒนาเมืองยะโฮร์บาฮูภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ทำเรื่อน้ำลึกตันหยงเปเลปัส โครงการพัฒนาเมืองใหม่ทางภาคใต้ของมาเลเซีย กองบัญชาการกรมชายแดนในรัฐไทรบุรี กองพันที่ ๕ กรมชายแดน (ตรงข้ามด่านนอกจังหวัดสงขลา) สถานีทหารเรือลิมาในหมู่เกาะสแปร์ตลีย์ (เกาะลาหยง-ลาหยง) และกองบัญชาการกองกำลังร่วมที่ ๒ ในรัฐซาบารห์ (เมืองตาเวา)

๓. การดูงานต่างประเทศ ประกอบด้วย การดูงานในภูมิภาคเอเชียและการดูงานนอกภูมิภาคเอเชีย โดยการดูงานในภูมิภาคเอเชียประกอบด้วย การดูงานที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเวียดนาม สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการป้องกันประเทศ ตลอดจนฐานสูสานโฮจิมินห์) การดูงานที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) การดูงานที่สิงคโปร์ (สถาบันการฝึกอบรมวิชาการทางทหาร

ของสิงคโปร์) และการดูงานที่เมืองเปอห์นังในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย (กองบัญชาการกองพลเคลื่อนที่เร็ว การพัฒนาเมืองเปอห์นังภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันเชฟรอน ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แห่งจังหวัดเรียว) ส่วนการดูงานนอกภูมิภาคเอเซียนั้นประกอบด้วยการดูงานที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน (กระทรวงกลาโหม หน่วยบัญชาการการยุทธ์ร่วมเมืองปอตสดัม ตลอดจนสถาบันกิจการความมั่นคงและนานาชาติแห่งเยอรมัน)

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. คุณวุฒิจาก วปอ.มช.
๒. คุณวุฒิปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการป้องกันประเทศ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
๓. การเข้าถึงข้อมูลระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศของมาเลเซีย เนื่องจากไม่มีการกีดกันนักศึกษาจากต่างประเทศในการเข้าฟังบรรยายและการดูงาน และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้บรรยายโดยตรง
๔. การสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศกับนายทหารระดับสูง ข้าราชการระดับสูง และนักวิชาการของมาเลเซีย ตลอดจนการสร้างไมตรีไมตรีใจระหว่างกัน
๕. การทราบถึงลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะนิสัยประจำชาติ การเมืองภายใน สังคม วัฒนธรรม และความรู้สึกนึกคิดของชาวมาเลเซีย ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายความมั่นคงและการป้องกันประเทศของประเทศไทย
๖. การใช้ภาษามลายูขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ซึ่งพอเพียงต่อการศึกษาขั้นสูงต่อไป

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หลักสูตร **Malaysian Armed Forces Defence College** เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากสำหรับ ทร. ทั้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพมาเลเซีย และในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ทางเรือเพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในกรณีที่มีความขัดแย้งกับมาเลเซียในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ให้มีวิสัยทัศน์และคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับกำลังพลของ ทร. ต่อไป แม้ว่าผู้ที่ไปเข้ารับการศึกษาก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการศึกษาที่เต็มไปด้วยการค้นคว้าและทำงานมอบเป็นจำนวนมากว่าการศึกษาหลักสูตรใดๆ และแม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าใช้จ่ายประจำตัวที่น้อยกว่าการศึกษาหลักสูตรระดับเดียวกันในประเทศอื่นๆ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินของทางราชการก็ตาม